

บทเฝ้าเดี่ยวค่าย New Creation

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023

“คริสตจักรของเรา เจ้าสาวของพระคริสต์”

ในการให้คำปรึกษาผู้ที่แต่งงาน ผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นจะต้องค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในใจลึกๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตการแต่งงานได้ ต้องสอบถามทัศนคติ เป้าหมายสูงสุดความเชื่อ ลำดับความสำคัญในชีวิต ภาพในอนาคต สิ่งที่เรารักมากที่สุด และสิ่งที่เราเกลียดมากที่สุด เพื่อจะดูว่า **Core Values** หรือแก่นค่านิยมที่มีอยู่ในตัวของทั้งสองจะตรงกันมากน้อยแค่ไหน และมีอะไรที่เปลี่ยนได้เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคง 'เพราะพระเจ้าผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้า พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลก' (อิสยาห์ 54:5)

เมื่อพระองค์เป็นสามีของเรา และคริสตจักรก็เป็นภรรยาของพระองค์แล้ว เราควรมี **Core Values** ที่เหมือนกับพระองค์ คำถามคือ **Core Values** ของพระองค์คืออะไร? เราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนได้เมื่อพระองค์ทรงรักมนุษย์ พระเยซูมาเพื่อคนอ่อนแอ พระองค์ให้ความสำคัญกับคนบาป

พระองค์ยอมถวายชีวิตของพระองค์เพื่อคนที่ไม่สมควร พระองค์เชื่อในความรอด เพราะฉะนั้น เราได้ชื่อว่า เป็นเจ้าสาวของพระองค์ จำเป็นจะต้องวางชีวิตของเราเพื่อคนที่ไม่สมควร รักคนบาป ให้เวลา กับคนอ่อนแอ ให้ความสำคัญกับคนที่อาจจะดูเหมือนไม่เข้าพวก ใช้เวลากับคนที่อยู่รอบนอกพระวิหาร และทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดในหมู่พวกเสมือนว่าพวกเขา คือ องค์พระเยซูคริสต์ และยอมให้

พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย **Core Value** ในชีวิตของเราที่แตกต่างไปจากพระองค์ และขอให้พระองค์ชำระ เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์... 'จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือว่าคุณค่าที่ติดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณานอกกางเขน (ฟิลิปปี 2:5-8)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ และพระองค์ยังทรงเรียกข้าพระองค์ให้รักคนอื่นเหมือนอย่างที่เราพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ บัดนี้ ถ้ามีสิ่งหนึ่ง สิ่งใดในชีวิตของข้าพระองค์ที่ไม่เป็นเหมือนพระองค์ ขอพระองค์ทรงทรงแก้ไข ข้าระล้า และเปลี่ยนข้าพระองค์ เปลี่ยนสายตาของข้าพระองค์ให้มองคนอื่นอย่างถูกต้อง สร้างหัวใจใหม่ให้กับข้าพระองค์ ให้สามารถรักคนที่ข้าพระองค์รักไม่ลง ขอเปลี่ยนข้าพระองค์ จนไม่เหลือตัวตนเก่าของข้าพระองค์เลย เพื่อพระเกียรติของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง...อาเมน!

คำถามใคร่ครวญ:

1. มีแก่นค่านิยมอะไรในชีวิตของเราบ้าง ที่อาจจะยังทำให้เราเป็นฟาริสีฝ่ายจิตวิญญาณหรือเป็นวิหารเก่า ที่ทำให้เรามีชีวิตที่แตกต่างจากองค์พระเยซูคริสต์?
2. โรม 12:2 อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่... คิดว่าพระคำข้อนี้มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องอย่างไรกับบทเฝ้าเดี่ยวนี้?
3. ถ้าวันนี้เจ้าบ่าวของท่านกลับมารับเจ้าสาว(คริสตจักร) ตัวท่านมั่นใจแค่ไหนว่าท่านพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ เจ้าสาวที่บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ อย่างที่พระองค์คาดหวัง?

วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 2023

ถ้าคุณจะเปลี่ยนใจใครได้สักหนึ่งคน เขาคอนั้นคือใคร? จะเปลี่ยนใจของเขาเรื่องอะไร? และด้วยเหตุผลใดที่อยากจะเปลี่ยนใจเขา? อาจจะเป็นลูกๆ ของคุณในการเลือกหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณไม่เห็นด้วย หรืออาจจะเป็นคู่ชีวิตของเราที่เขาตัดสินใจเองแล้วเจอกับความผิดพลาด อาจจะเป็นผู้นำที่ตัดสินใจทิศทางของบริษัทที่เราอยากจะเปลี่ยนใจของเขา หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเราและไม่เข้าใจเราเลยสักนิด

สัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตคือ เราไม่สามารถควบคุม เปลี่ยนใจใครได้จริงๆ และถึงแม้หลายครั้งเราสามารถโน้มน้าว ให้เหตุผล สร้างแรงบันดาลใจ หรือบังคับให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนใจ แต่ถ้าหากเขาไม่ต้องการเปลี่ยนใจ เราก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ พระเจ้าเองอยากให้เห็นซาติอิสราเอลรักและเชื่อสัตย์ต่อพระองค์ และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระผู้สร้างพวกเขา คอยอวยพร ชี้นำทิศทาง ให้บัพติศมา มีพระคุณ แต่ถึงกระนั้น เราค้นพบว่าจิตใจของเขาไม่เคยเปลี่ยน แปลงอย่างแท้จริง พ่ายแพ้ต่อการทดลอง หันไปนมัสการพระเจ้าอื่น และเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ในเยเรมีย์ 3:6-7 กล่าวว่า 'พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าในรัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ว่า "เจ้าเห็นอิสราเอลผู้กลับสัตย์ทำอะไร? เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุกลูก และไต่ต้นไม้เขียวสดทุกต้น แล้วก็ไปเล่นซู้ซู้ที่นั่นและเราคิดว่าเมื่อเธอทำทุกสิ่งเหล่านี้แล้ว เธอจะกลับมาหาเรา แต่เธอก็ไม่กลับมาและยูดาห์น้องสาวที่ทรยศนั้นก็เห็น"

มีวิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนใจคนเราได้จริงๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งกับฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ... นั่นก็คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และรับใจใหม่! ทางฝ่ายกายภาพ เมื่อหัวใจล้มเหลว

เราต้องยอมถูกผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ(Heart Transplant)และในทางเดียวกันฝ่ายจิตวิญญาณ เราก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงหัวใจใหม่ พระเจ้าบอกผ่านพระคำเอเสเคียล 36:26-27 ว่า เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามนั้น ในเมื่อพระเจ้าไม่สามารถจะเปลี่ยนใจคนของพระองค์ พระองค์จึงต้องลงมาและพระเยซูกลายเป็น donor หรือผู้บริจาคหัวใจของพระองค์ เพื่อให้เราได้รับใจใหม่ของพระองค์ รับการทรงสร้างใหม่และกลายเป็นคนใหม่ในพระองค์

คำถามที่เราต้องตอบตนเองคือเราจะอนุญาตให้พระองค์ทำการผ่าตัดใจของเราหรือไม่? เราจะยอมให้พระองค์เอาใจหินของเราออกและใส่ใจเนื้อเข้าไปในตัวของเราหรือไม่? เราจะยอมให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่..ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในโลก-ซึ่งเริ่มต้นที่ตัวเรา-(มัทธิว 6:9-10)หรือไม่? เราจะยอมสูญเสียตัวตนของเรา เพื่อได้พระองค์มาบ้างหรือไม่?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิต อยากจะรักคนอื่น อยากจะอภัยให้คนที่ไม่น่ารัก อยากจะใจเย็น อยากจะใจกว้าง แต่ยิ่งข้าพระองค์ปรารถนาเท่าไรก็ยิ่งค้นพบความจำกัดของตนเองเท่านั้น ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ ขอทรงเอาตัวเก่าของข้าพระองค์ทิ้งไป และใส่จิตวิญญาณของพระองค์ ทัศนคติของพระองค์ หัวใจของพระองค์ในตัวของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้น อาเมน!

คำถามใคร่ครวญ

1. มีอะไรในตัวตนของเรา ที่บุคคลิก ทั้งนิสัย ที่เราไม่ได้ชอบแต่ยังเป็นอยู่?
2. เราพยายามจะแก้ไขอย่างไรบ้าง? สิ่งนั้นช่วยได้ไหม?
3. เรา **Change** ตัวของเราเอง หรือพระเจ้า **Transform** เราจริงๆ? อย่างไร?
4. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสมาชิกทุกคนในคริสตจักรของเรา เป็นเหมือนกับพระเยซูอย่างแท้จริง?